

4 Thái Bình

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 21/1, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đứng chỉ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự và chỉ đạo hội nghị.
Đứng chỉ Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trần Quốc Vương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tông Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia; Trương Hòa Bình,

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, MTTQ Việt Nam; thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ được tiến hành vào chủ nhật ngày 23/5/2021. Cùng với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị trong năm 2021. Để cuộc bầu cử được tổ chức bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự đại ngày hội của toàn dân, đồng chí Tông Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu tập trung

ngiên cứu tài liệu, thảo luận chi tiết cuộc họp của hội đồng bầu cử quốc gia, tổ chức đảng, các cấp ủy, tổ chức và đơn vị liên quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử để cuộc bầu cử

đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao nhất, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Quốc Vương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư triển khai nội dung Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại hội nghị cũng đã triển khai các vấn bản hướng dẫn chi tiết về công tác nhân sự, quy trình bầu cử, kế hoạch của Hội đồng Bầu cử

quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết liên quan tới công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng và các quy định về bầu cử. Đề cao và phát huy quyết tự chủ, trách nhiệm của công dân đối với công tác bầu cử. Tiến hành ứng cử, hiệp thương lựa chọn những người đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

THU HIẾN

lao động đón tết vui vẻ, đầm ấm.

* Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Quỹ Thiện tâm, Tập đoàn Vingroup và tổ chức trao quà tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam tại 6 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

500 suất quà, mỗi suất trị giá 600.000 đồng đã được trao cho các gia đình thuộc diện hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam của các huyện: Tiến Hải, Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Kiến Xương và thành phố Thái Bình. Đây là những suất quà do Hội Chữ thập đỏ tỉnh và thành phố Quỹ Thiện tâm, Tập đoàn Vingroup tài trợ nhằm hướng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp các gia đình vui bớt khó khăn, đón tết Nguyên đán Tân Sửu vui vẻ, đầm ấm.

NHÓM PHÒNG VIÊN

2021 của tỉnh, trong đó chỉ rõ vai trò, trách nhiệm của các đơn vị liên quan. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nội dung, mục đích, yêu cầu của cuộc tổng điều tra để người dân, các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc phương án tổng điều tra, các quy trình, nội dung của phiếu điều tra. Thu thập thông tin bảo đảm đầy đủ, kịp thời, không trùng lặp, không bỏ sót.

Tại hội nghị, Cục Thống kê tỉnh đã tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Thống kê trong năm qua, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm

sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 12/2021, kết quả chính thức công bố vào tháng 2/2022.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Thái Bình khẳng định, cuộc tổng điều tra lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, làm cơ sở hoạch định chiến lược, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, chính quyền các cấp, các ngành, địa phương cần sát định tổng điều tra kinh tế năm 2021 là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo. Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế tỉnh cần bám sát kế hoạch, phương án tổng điều tra của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành từ đó xây dựng kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm

ngày 25/1 đến ngày 2/2 tới đây; đồng thời tuyên truyền sâu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai các nội dung, hoạt động tuyên truyền chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục tuyên truyền công tác bảo đảm thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo

Đảng, đoàn kết trong thương trực, ban thường vụ, ban chấp hành, trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tiếp tục nâng cao đời sống nhân dân, quan tâm đến hộ nghèo, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, được mất chính là tốt cho nhân dân để không ai bị bỏ lại phía sau. Làm tốt công tác an ninh, quốc phòng, công tác tuyên

tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cần tập trung triển khai các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, tổ chức tốt các lễ hội, đặc biệt đối với lễ hội đền Trần và ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó, cần quán triệt yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; ngăn chặn các hoạt động mê tín, dị đoan trong các lễ hội... Quan tâm triển khai

hiệu quả, nâng cao chất lượng toàn diện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phối hợp với các sở, ban, ngành nhân rộng mô hình nhà văn hóa khu dân cư kiểu mẫu. Đối với những vấn đề còn tồn tại, bất cập, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ngành liên quan

đề xuất, tham mưu UBND tỉnh các giải pháp xử lý phù hợp với quy định của pháp luật, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tại hội nghị, các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận cơ thi đua, bằng khen, bằng công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh.

Thứ sáu, ngày 22 tháng 1 năm 2021

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 21/1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo Quyết định, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 là đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 là đồng chí Nguyễn Khắc Thịnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã công bố các quyết định phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã nêu những yêu cầu, đặc biệt là Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tham mưu Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh chuẩn bị mọi mặt cho công tác triển khai tổ chức bầu cử; Ủy ban MTTQ tỉnh nghiên cứu xây dựng kế hoạch tổ chức hiệp thương thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, lực lượng vũ trang về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; tạo không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi hướng tới ngày hội lớn của toàn dân. Tiếp tục nghiên cứu, triển khai, cụ thể hóa, xác định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tham gia vào các khâu, các phần việc để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

TRUNG HIỆU

CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC...

(Tiếp theo trang 1)

tổ chức dạy và học, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện. Đồng thời gìn giữ và phát huy giá trị các di sản văn hóa tại địa phương; chuẩn bị cho chương trình thực sách giáo khoa mới góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cùng tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận và phân tích những vướng lòi, khó khăn trong việc sử dụng di sản trong dạy học; đồng thời, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giảng dạy trong thời gian tới.

Nhân dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định ra mắt Ban Vận động thành lập câu lạc bộ các cơ sở giáo dục mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn.

<p>THÔNG BÁO</p> <p>TIN TRÚNG THƯỞNG XỔ SỐ MIỀN BẮC</p>
<p>Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc</p> <p>Trị giá 3 tỷ 225 triệu đồng</p> <p>Số trúng thưởng: 12046</p> <p>Mở thưởng ngày 16 tháng 01 năm 2021</p> <p>Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 47, phố Phan Bội Châu, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.</p> <p>Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.</p> <p>Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.</p> <p>CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH</p>

<p>Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19</p> <p>Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398</p>		
<p>Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 21/1, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận gần 97,4 triệu người nhiễm và hơn 2,08 triệu người tử vong do Covid-19.</p> <p>Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 21/1, cả nước thêm 2 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới là người nhập cảnh được cách ly ngay. Trong ngày, cả nước có 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện 1.411/1.546 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 100 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 18.600 người.</p> <p>Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 21/1, 9 chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh được cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Lăng Việt (Tiến Hải) đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung, tại đây chỉ còn 22 chuyên gia đang cách ly, theo dõi sức khỏe. Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 17 mẫu bệnh phẩm và đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.</p> <p>HOÀNG LANH</p>		
<p>SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19</p>		
<table> <tbody><tr> <td>SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786</td> <td>TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885</td></tr> </tbody></table>	SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885
SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885	

TẶNG QUÀ TẾT...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 21/1, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho công nhân lao động. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành tới dự.

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, mặc dù Đảng, Nhà nước và tỉnh đã ban hành nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhưng trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh có khoảng 45.000 lao động bị ảnh hưởng đến việc làm, đời sống, thu nhập; trên 3.000 lao động phải nghỉ việc từ 1 - 3 tháng trở lên; trên 8.000 đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. 6 tháng cuối năm, các cấp, các ngành

triển khai nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động cơ bản có việc làm và thu nhập ổn định. Từ thực trạng số lao động gặp khó khăn trong năm 2020, trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai kế hoạch “Tết sum vầy” ở cả 3 cấp công đoàn. Riêng Liên đoàn Lao động tỉnh, liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn các ngành, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh sẽ tổ chức 32 chương trình “Tết sum vầy” tại các doanh nghiệp, trao 9.400 suất quà tết, mỗi suất 700.000 đồng với tổng kinh phí trên 6,5 tỷ đồng cho người lao động.

Với chủ đề “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương”, tại chương trình, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư

TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ...

(Tiếp theo trang 1)

Trên cơ sở phương án tổng điều tra kinh tế năm 2021 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành, Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Thái Bình xây dựng dự thảo kế hoạch tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Thái Bình. Theo đó, tổng điều tra kinh tế năm 2021 với mục đích thu thập thông tin về các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp nhằm đáp ứng các mục đích đánh giá sự phát triển về số lượng cơ sở và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; kết quả sản xuất, kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu và sự phân bố của các

cơ sở, của lao động theo huyện, ngành kinh tế, hình thức sở hữu và tính toán các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia, cập nhật dần điều tra mẫu đáp ứng theo yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương. Đối tượng điều tra gồm các cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, HTX, cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; cơ sở sự nghiệp, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng. Theo kế hoạch, số liệu

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông tin kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, phổ biến quy định, chính sách đối với người có công; tuyên truyền về an toàn giao thông, về công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; tập huấn công tác tuyên truyền miệng; nghe thông tin tình hình thời sự

Biển Đông năm 2020.

Về định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền đậm nét Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trọng tâm là tuyên truyền những thành tựu mà đất nước đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng, về thành công Đại hội XIII của Đảng diễn ra từ

KIỆN XƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng của huyện Kiến Xương. Đồng chí đề nghị cấp ủy các cấp trong huyện

tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, từ đó xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện đạt mục tiêu đề ra. Làm tốt công tác xây dựng

NĂM 2020, TOÀN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

phong trào, xây dựng các danh hiệu văn hóa, tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, phòng, chống bạo lực gia đình...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị

trong năm 2021, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần chỉ đạo các đơn vị trong ngành làm tốt công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước, của tỉnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân. Trước, trong và sau

● Tổng biên tập: **HOÀNG MINH SƠN**

● Phó Tổng biên tập: **HOÀNG VĂN DUYỆT - TRẦN THỊ THOA**

● Thư ký tòa soạn: **HỮU NGUYỄN BÌNH**

● Chê bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG